



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 8/2546

วันที่ 30 มกราคม 2546

ความคืบหน้าในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกำกับดูแลกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ภายหลังจากที่ได้รายงานผลการดำเนินงานในเดือนธันวาคม 2545 ต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2546 ว่าในขณะนี้ได้มีส่วนราชการดำเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบ e-Auction เสร็จเรียบร้อยแล้วอีก 14 แห่งเพิ่มเติมจากเดือนธันวาคม 2545 ที่มีจำนวน 6 แห่ง รวมเป็นจำนวน 20 แห่ง ซึ่งสามารถประหยัดเงินงบประมาณในการจัดหาพัสดุได้โดยเฉลี่ยร้อยละ 25 ในส่วนรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการ e-Auction เพิ่มเติมจากเดิมที่มี 5 แห่งอีกจำนวน 4 แห่ง คือ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ การประปาส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งประหยัดงบประมาณได้ประมาณ ร้อยละ 19

นอกจากนี้กรมบัญชีกลางยังได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการจัดหาพัสดุในรูปแบบ e-Auction มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีก 2 มาตรการ คือ

1. การป้องปรามการสมยอมทางราคาระหว่างผู้ค้าที่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค เตรียมที่จะประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางกรมบัญชีกลางได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรมาประชุมหารือ เพื่อประสานงานและกำหนดมาตรการร่วมกันในการป้องปรามและลดโอกาสการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการจัดหาพัสดุทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบ e-Auction โดยในการดำเนินการ e-Auction กรมบัญชีกลางจะเชื่อมโยงข้อมูลการจัดหาพัสดุในรูปแบบ e-Auction สำหรับพัสดุที่มีวงเงินสูงเกินกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไปให้ ปปช. และ สตง. ตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการในการคัดเลือกผู้ค้าที่ยื่นข้อเสนอทางเทคนิค และการสังเกตการณ์ประมูลในวันที่ทำการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้หากหน่วยงานทั้งสองมีข้อสงสัยว่าจะมีการสมยอมทางราคาและมีการประมูลที่ไม่โปร่งใสก็จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและกรมบัญชีกลางทราบเพื่อขกเลิกการประมูลนั้น และสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

2. การกำหนดช่วงราคาประมูลขั้นต่ำในการเสนอแข่งขันราคาของผู้ค้า ที่มีการกำหนดให้เท่ากับร้อยละ 3-5 ของวงเงินงบประมาณในการจัดหาพัสดุ ซึ่งหลายส่วนราชการมีข้อจำกัดในการดำเนินการกำหนดช่วงราคาขั้นต่ำโดยกรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการผู้ซื้อที่มีปัญหานี้หารือกับผู้ให้บริการ

ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่วนราชการคัดเลือกเพื่อกำหนดช่วงราคาขั้นต่ำให้เหมาะสมกับลักษณะพัสดุ และวงเงินที่จะจัดหาพัสดุในแต่ละครั้งแล้วแจ้งยืนยันมาที่กรมบัญชีกลางเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ครบวงจรต่อไป
